



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Giờ học chuyên đề toàn tỉnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự giờ học.

Thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), tối ngày 21/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giờ học chuyên đề toàn tỉnh chủ đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. Giờ học được phát trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình

của Đài PTTH Thái Bình để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự.

Tại giờ học, các đại biểu và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu về: Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu cơ bản của đất nước, dân tộc, của Đảng ta sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tình cảm và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thái Bình và những thành tựu Thái Bình đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT - THANH TÂM

Tập trung giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm của ngành Giáo dục



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao.

Ảnh: HIẾN TRÂM

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 tổ chức sáng ngày 21/8. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục Thái Bình có nhiều thay đổi, đặc biệt là quy mô mạng lưới trường, lớp được bố trí, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô số lớp/trường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, bảo đảm giữ vững chất lượng dạy và học. Tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 299 cơ sở giáo dục mầm non, 435 cơ sở giáo dục phổ thông, giảm 183 đầu mối. Các cấp học thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Kỷ cương, nề nếp nhà trường được tăng cường; môi trường

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

ĐOÀN DOANH NGHIỆP HÀ LAN Tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Thái Bình

Sáng ngày 21/8, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực điện gió và một số lĩnh vực khác tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị. Phía đoàn doanh nghiệp Hà Lan có ông Phạm Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn chính phủ Vietnam Trade International; ông Eric Arends, Giám đốc nhóm tư vấn Windminds/Pondera và các cộng sự.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã giới thiệu với đoàn doanh nghiệp Hà Lan về Khu kinh tế Thái Bình, trong đó có quy hoạch điện gió trong Khu kinh tế đã được Bộ Công Thương phê duyệt; những kết quả khảo sát về phát triển điện gió; tiềm năng, định hướng thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và những cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư.

Đại diện Tập đoàn Pondera, ông Eric Arends cho biết, Pondera là tập đoàn chuyên nghiên cứu, đầu tư, tư vấn phát triển về điện gió của Hà Lan. Đây là tập đoàn

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẦN

HƯNG HÀ Tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 21/8, UBND huyện Hưng Hà phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho trên 600 học viên là thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn, thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Hưng Hà là 2,89%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,18%. Để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch của tỉnh đề ra trong năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai tại các địa phương. Tại hội nghị, các học viên được phổ biến các văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo; triển khai kế hoạch hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm, trong năm theo chuẩn nghèo đa chiều; hướng dẫn mẫu phiếu điều tra và các biểu mẫu tổng hợp báo cáo; trao đổi thảo luận, giải đáp một số thắc mắc trong quá trình điều tra, rà soát...

ANH THƯ

Phun trừ sâu đục thân hai chấm cho khoảng 50.000ha lúa mùa

Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trưởng thành sâu đục thân hai chấm vũ hóa rộ từ 14 - 20/8 với mật độ trung bình từ rải rác đến 0,05 con/m², nơi cao 0,3 - 0,5 con/m², cục bộ 2 - 3 con/m²; mật độ ổ trứng trung bình từ rải rác đến 0,02 ổ/m², nơi cao 0,05 - 0,1 ổ/m², cục bộ 0,5 - 1 ổ/m². Trong đó, một số huyện có nguồn sâu đục thân hai chấm cao như: Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Vũ Thư. Dự báo, sâu non sẽ nở rộ từ ngày 22 - 28/8 làm thui đồng, bông bạc cho các trà lúa, ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lúa mùa nếu không được phun thuốc phòng, trừ kịp thời.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương phun trừ sâu đục thân hai chấm cho vùng có mật độ ổ trứng từ 0,2 ổ/m² trở lên từ ngày 22 - 28/8. Những vùng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ/m² trở lên cần dùng biện pháp thủ công ngắt ổ trứng và phun kép lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày. Diện tích cần phun thuốc phòng, trừ toàn tỉnh khoảng 50.000ha cho toàn bộ diện tích lúa trở bông trước ngày 10/9 và các vùng có mật độ sâu cao, ruộng liền kề với lúa tái sinh, ruộng gần ánh sáng đèn. Ngoài ra, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh hại khác: rầy, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

NGÂN HUỖN

Tiền Hải Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21/8, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), huyện Tiền Hải tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Nam Cường).

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện cán bộ, nhân dân huyện Tiền Hải, đoàn đại biểu huyện Tiền Hải đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nguyện đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Tiền Hải trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019.

MẠNH THẮNG

Khánh thành nhà mái ấm công đoàn



Gia đình chị Lan nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sáng ngày 21/8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đoàn viên được hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn là cô giáo Phạm Thị Lan, Trưởng Mầm non Đông Mỹ (thành phố Thái Bình). Gia đình cô giáo Lan có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp. Tại lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn với mong muốn hỗ trợ gia đình cô giáo Lan có nhà ở ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Nâng cao năng lực phát hiện gian lận thương mại

(Xem trang 2)



Hoạt động lấy mẫu kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thường xuyên.

ĐÔNG HƯNG Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

(Xem trang 3)